



ประกาศ
แต่งตั้งรัฐมนตรี

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑ แล้ว นั้น

บัดนี้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้เลือกสรรผู้ที่เหมาะสมควรดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี เพื่อบริหารราชการแผ่นดินสืบไปแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ	เป็น รองนายกรัฐมนตรี
นายกรณ์ศักดิ์ สภาวสุ	เป็น รองนายกรัฐมนตรี
พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์	เป็น รองนายกรัฐมนตรี
นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย	เป็น รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
นายวีระชัย วีระเมธีกุล	เป็น รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ	เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
นายกรณ์ จาติกวณิช	เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์	เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

นายพศุภชัย คำรงรัตน์	เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
นายเกษิต ภิรมย์	เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
นายชุมพล ศิลปอาชา	เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา
นายวิฑูรย์ นามบุตร	เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์
นายธีระ วงศ์สมุทร	เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายชาติชาย พุคยาภรณ์	เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์
นายโสภณ ชาร์มย์	เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
นายประจักษ์ แก้วกัล้าหาญ	เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
นายเกื้อกูล ดำนัยวิจิตร	เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
นายสุวิทย์ คุณกิตติ	เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม
ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี	เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล	เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
นางพรทิวา นาคาศัย	เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
นายอลงกรณ์ พลบุตร	เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล	เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์	เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
นายถาวร เสนเนียม	เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค	เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
นายไพฑูรย์ แก้วทอง	เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
นายธีระ สลักเพชร	เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช	เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์	เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์	เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นางสาวนริศรา ชวาลตันพิพัทธ์	เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นายวิทยา แก้วภราดัย	เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
นายมานิต นพอมรบดี	เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
นายชาญชัย ชัยรุ่งเรือง	เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป	

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑ เป็นปีที่ ๖๓

ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

นายกรัฐมนตรี